

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY THCS CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2023 -2024

Sáng 21/02/2024, tại trường THCS Lê Quý Đôn, Phòng GDĐT quận Long Biên tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp Quận năm học 2023-2024.

Dự và chỉ đạo Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS quận Long Biên năm học 2023-2024 có đồng chí Đào Thị Hoa - Trưởng phòng GDĐT, các đồng chí chuyên viên phòng GDĐT, đại diện BGH các trường THCS, thành viên BGK Hội thi và 100 giáo viên tiêu biểu tham gia dự thi đến từ tất cả các trường THCS trên địa bàn quận.

Đồng chí Đào Thị Hoa - Trưởng phòng GDĐT phát biểu khai mạc hội thi và đánh giá cao sự vào cuộc của các nhà trường trong phong trào thi đua Dạy tốt-Học tốt.

Hội thi GVG đã trở thành một hoạt động chuyên môn tích cực, là diễn đàn lớn để các thầy giáo, cô giáo trao đổi kinh nghiệm dạy học. Thông qua những hoạt động này, việc đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học hiện đại, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh nhằm thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là CT GDPT 2018.

Hội thi diễn ra trong không khí từng bừng phấn khởi thi đua lập thành tích “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và được tổ chức hàng năm nhằm tuyển chọn, suy tôn giáo viên có thành tích cao trong kì thi cấp Quận và lựa chọn tham dự kì thi cấp Thành phố. Bên cạnh đó còn tạo điều kiện để giáo viên giảng dạy bộ môn thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Đây chính là những nhân tố sẽ được nhân rộng, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của toàn ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2023-2024 được tổ chức theo quy định của Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Mỗi giáo viên dự thi thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (theo phân phối chương trình của tuần dự thi), đồng thời trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Đại diện cho các giáo viên tham dự Hội thi, cô giáo Phạm Phương Trang - giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn đã chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình khi được tham dự Hội thi. Hội thi là cơ hội đáng quý để giáo viên trong nhà trường được thể hiện và trau dồi những kỹ năng sư phạm của bản thân, đồng thời là dịp để giao lưu, học hỏi các đồng chí đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường. Đồng chí cũng bày tỏ sự quyết tâm của các thầy cô hoàn thành xuất sắc các phần thi, đem đến hội thi những tiết dạy có hiệu quả và chất lượng cao nhất.

Sau Lễ khai mạc, các thầy cô giáo dự thi sẽ thực hiện nội dung thi báo cáo biện pháp dạy học. Phần thi thực hành tiết dạy sẽ được tổ chức trong tháng 03/2024 tại các trường THCS trong quận./.







